



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๘๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการเยี่ยมยา สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นำส่งในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับการประสานงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งว่ามีผู้ที่มีสิทธิ์นำส่งผลงานฯ ดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งจะต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่มีความประสงค์จะนำส่งผลงานฯ ก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ดังกล่าว สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้ว แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) กำหนดให้ผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรเยี่ยมยา ดำเนินการปรับปรุงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) และจัดส่งเพื่อเสนอขอรับการประเมินภายใน ๑ ปี หากผ่านการประเมินจะสามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษตามที่เสนอขอ โดยให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว แต่หากเปลี่ยนตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งใหม่ก็จะมีสิทธิ์ส่งผลงานฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการส่งผลงานฯ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ พนักงานครู ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรเยี่ยมยา และเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งจะต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แล้วนำส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำส่งคณะกรรมการประเมินต่อไป



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

ผู้ประสานงาน นายธิติวัดน์ สงข์ทอง ๐๘-๕๙๖๖-๙๕๕๕